

HỘI ĐỒNG HƯƠNG THÁI BÌNH TẠI HÀ NỘI, NAM ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Trần Quốc Vương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Bùi Sỹ Tiến, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình chúc thọ hội viên cao tuổi.



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Hội đồng hương Thái Bình tại Hà Nội.

trọng điểm đã và đang được đầu tư, phát triển mạnh như khu công nghiệp Liên Hà Thái, khu công nghiệp VSIP Thái Bình, khu công nghiệp Hưng Phú...

dân Thái Bình đã dày công xây dựng qua các thời kỳ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa với những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, vừa qua tỉnh đã tổ chức hội nghị chính quyền và nhân dân trong tỉnh cũng như sự ủng hộ của con em quê hương Thái Bình đang sinh sống và làm việc trên khắp mọi miền Tổ quốc.

đòi hỏi sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng hơn nữa của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh cũng như sự ủng hộ của con em quê hương Thái Bình đang sinh sống và làm việc trên khắp mọi miền Tổ quốc.

động ý nghĩa, thiết thực để góp phần xây dựng hai quê hương Nam Định, Thái Bình ngày càng phát triển, đổi mới.

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thành lập Hội (1990 - 2025), Hội đồng hương Thái Bình tại Nam Định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ trọng kết nạp thêm nhiều hội viên mới, tập trung củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình đã thông tin tới các hội viên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình năm 2023; những thành tích nổi bật trong xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, việc thu hút đầu tư các dự án lớn vào tỉnh Thái Bình...

Nhân dịp này, Hội đồng hương Thái Bình tại Nam Định đã biểu dương một số tổ chức hội viên cao tuổi và chúc thọ hội viên cao tuổi.



Hội đồng hương Thái Bình tại Nam Định chúc thọ hội viên cao tuổi.

Nhân dịp này, Hội đồng hương Thái Bình tại Hà Nội đã chúc thọ các hội viên thượng thọ tuổi 90, 95 và khen thưởng các cháu học sinh giỏi.

Sáng ngày 10/3, Hội đồng hương Thái Bình tại Hà Nội tổ chức gặp mặt nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024.

Được thành lập năm 1990, đến nay Hội đồng hương Thái Bình tại Nam Định có gần 400 hội viên, sinh hoạt ở 20 tổ. Những năm qua, bà con quê hương Thái Bình luôn đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống lẫn công việc.

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Nâng cao chất lượng hoạt động công chứng

Thời gian qua, hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh cơ bản bảo đảm an toàn pháp lý, phòng ngừa tranh chấp, vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch.

Ngay từ đầu giờ sáng, Văn phòng công chứng Đặng Ngọc Tuấn, đường Lê Quý Đôn (thành phố Thái Bình) đã có đông khách hàng đến thực hiện các giao dịch liên quan đến sao lưu, công chứng hợp đồng và giao dịch, các giấy tờ, tài liệu gốc, chữ ký...

hội hóa đã góp phần giảm bớt gánh nặng biên chế và ngân sách nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch. Toàn tỉnh hiện có 14 văn phòng công chứng với 31 CCV đăng ký hành nghề, hoạt động dưới sự điều hành của Hội CCV tỉnh.

tuyên truyền, phổ biến Luật Công chứng và các văn bản liên quan cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và mọi người dân, các tổ chức hành nghề công chứng nhằm nhận thức đầy đủ các quy định của pháp luật về công chứng.



Văn phòng công chứng tiếp đón người dân đến thực hiện chứng thực giấy tờ, hợp đồng giao dịch.

Sau khi Luật Công chứng năm 2014 có hiệu lực thi hành đã góp phần hoàn thiện thể chế pháp luật về công chứng. Các văn phòng công chứng được thành lập, củng cố và tiếp tục phát triển.

Sở Tư pháp với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện đúng quy định của pháp luật về công chứng. Làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra cũng như tích cực

khó khăn, vướng mắc của các tổ chức hành nghề công chứng, qua thanh tra, kiểm tra nhắc nhở, chấn chỉnh những vi phạm xảy ra.

Ông Lương Hùng Cường, Văn phòng công chứng Đặng Ngọc Quý, xã Song An (Vũ Thư) cho biết thêm: Chủ trương xã hội hóa giúp người dân có quyền lựa chọn những văn phòng công chứng có uy tín, chất lượng để bảo đảm an toàn pháp lý, phòng ngừa tranh chấp, vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khi tham gia hợp đồng, giao dịch.

đến chứng thực các giấy tờ, hàng chục hợp đồng giao dịch.

Hoạt động công chứng trên địa bàn đã góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện, bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch, tiết kiệm thời gian, chi phí cho xã hội, giảm thiểu công việc cho tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự. Tính riêng năm 2023, các đơn vị hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện công chứng 37.966 hợp đồng giao dịch, chứng thực bản sao từ bản chính 139.872 việc với tổng số phí công chứng, chứng thực trên 19,6 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 1,2 tỷ đồng.

Thời gian tới, Hội CCV tỉnh tiếp tục phát huy đạo đức, nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật, tăng cường công tác phối hợp nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số phù hợp với xu thế và yêu cầu phát triển của xã hội.

MINH HƯNG

THÁI THUY LAN TỎA PHONG TRÀO...

(Tiếp theo trang 1)

Biết được ý tưởng kinh doanh của chị Hoa, năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thụy Chính đã hỗ trợ chị làm các thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh, chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, tham gia tập huấn kiến thức, kỹ năng kinh doanh, tham gia hội chợ quảng bá sản phẩm...

Bà Nguyễn Thị Dịu, Chủ tịch Hội LHPN xã Thụy Chính cho biết: Năm 2023, chị Nguyễn Thị Hoa là một trong những phụ nữ tiêu biểu của huyện nhận bằng khen của Hội LHPN tỉnh về phong trào khởi nghiệp. Cùng với chị Hoa, hiện nay Hội LHPN xã có rất nhiều phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp, điển hình như chị Vũ Thị Anh, thôn Miếu mở xưởng sản xuất túi, giải quyết việc làm cho 30 lao động, thu nhập 5 - 7 triệu đồng/người/tháng; chị Trần Thị Thu, thôn Hòe Nha vượt lên hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật để làm chủ cơ sở kinh doanh tạp hóa; chị Trần Thị Vân, thôn Chính khởi nghiệp với nghề sản xuất bánh da nem, thu nhập trên 200 triệu đồng/năm...

Dám nghĩ, dám làm, nhiều hội viên phụ nữ ở Thái Thụy đã mạnh dạn khởi nghiệp. Chị Nguyễn Thị Minh Phương, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn 3 Đông Hồ, xã Thụy Phong được người dân địa phương biết đến bởi sự năng động trong phát triển kinh tế gia đình. Chị Phương tâm sự: Trước đây, tôi đi làm công nhân may. Nhận thấy nhu cầu may đồng phục các trường học tăng cao, năm 2015, với nguồn vốn 30 triệu đồng, tôi đã mạnh dạn đầu tư mua 8 máy may mở xưởng nhận gia công các mặt hàng thời trang và may đồng phục học sinh.

Mức thu nhập của tôi khoảng 5 triệu đồng/tháng, tuy không cao nhưng ổn định. Cơ sở may duy trì được đơn hàng nên chúng tôi có việc đều đặn. Chị Phương tạo điều kiện cho chúng tôi mang hàng về làm tại nhà, tiết kiệm chi phí di chuyển mà vẫn thực hiện được công việc gia đình, chăm sóc con cái. Bà Vũ Thị Lut, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Thụy Phong cho biết: Từ khi xưởng may của chị Minh Phương hoạt động đã góp phần giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Chị là tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp của địa phương.

Qua thực hiện đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025" của Thủ tướng Chính phủ, hội viên phụ nữ các cấp hội trên địa bàn huyện Thái Thụy đã phát triển kinh tế, thể hiện bản lĩnh, quyết tâm cao, biến khó khăn, thử thách thành cơ hội, trở thành những tấm gương điển hình, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến cộng đồng. Bà Đỗ Thị Phương Lan, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Xác định hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Hội đã chỉ đạo các cấp hội rà soát hội viên phụ nữ có ý tưởng kinh doanh; tổ chức lồng ghép trong các chương trình hoạt động để tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về khởi nghiệp cho phụ nữ. Năm 2023, Hội đã phối hợp với Công ty Nestle tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về kinh doanh, quản lý kinh tế cho 61 hội viên có nhu cầu khởi nghiệp ở 9 xã. Ngoài ra, các cấp hội phối hợp với các cơ sở tiêu thụ công nghiệp như: móc sợi, đan rổ, mây tre đan mở các lớp dạy nghề, tạo việc làm cho hội viên. Cùng với đó, các cấp hội đã tích cực khai thác các nguồn vốn tín dụng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Để tiếp tục hỗ trợ hội viên khởi nghiệp, thời gian tới, Hội LHPN huyện tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, địa phương trong huyện tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, giải đáp vướng mắc, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có điều kiện phát triển. Đồng thời, tích cực vận động phụ nữ đẩy mạnh các phong trào thi đua, khuyến khích chị em mạnh dạn khởi nghiệp, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khai mạc lễ hội đền Rèm, xã Thăng Long

Sáng ngày 10/3 (ngày 1/2 âm lịch năm Giáp Thìn), xã Thăng Long (Đông Hưng) tổ chức lễ hội truyền thống di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đền Rèm.

Đền Rèm thuộc thôn An Liêm, xã Thăng Long, là nơi thờ Thánh mẫu Cẩm Hoa, tự là Cẩm Nương. Cha của Cẩm Nương là Huyện lệnh vùng Ái Châu (Thanh Hóa ngày nay), mẹ ở Lộ Xá Trang (xã Thăng Long ngày nay). Cha của bà là vị quan đức độ, thương dân, chống lại sự đô hộ, áp bức của nhà Hán. Do không chịu dâng con gái về phủ Thái thú nên ông bị Tô Định sát hại. Chúng còn cho quân lính về vây bắt hai mẹ con Cẩm Nương. Bà lánh về Lộ Xá Trang nung nấu ý chí đến nợ nước, trả thù nhà. Khi Hai Bà Trưng khởi nghĩa, Cẩm Nương đã chọn 30 hương binh lên Mê Linh từ nghĩa. Hai Bà Trưng phát cờ khởi nghĩa, cánh quân của Cẩm Nương đã anh dũng chiến đấu, hạ được thành Mai Lĩnh, được phong chức "Mai Lĩnh tướng quân" và giao cho coi giữ vùng đất này để làm điểm tựa cho kinh thành Mê Linh. Khi Mã Viện đem quân tái chiếm nước ta, nữ tướng Cẩm Nương được lệnh đưa quân từ thủ ở vùng Cẩm Khê (Yên Lạc, Vĩnh Phúc ngày nay). Thế giặc mạnh, Trưng vương tuấn tiết, bà cùng quân sĩ trở về Thăng Long xây dựng căn cứ tiếp tục chiến đấu. Tháng 8 năm 42 (sau Công nguyên), quân Đông Hán về bao vây căn cứ, nữ tướng Cẩm Nương cùng quân sĩ chiến đấu đến cùng. Bà tuấn tiết vào ngày 12/8 âm lịch. Tưởng nhớ công lao của nữ tướng Cẩm Nương và các anh hùng hộ quốc an dân, nhân dân xã Thăng Long đã lập đền thờ bà cho đến ngày nay. Hàng năm, vào dịp đầu năm mới, làng An Liêm lại tổ chức lễ hội tại đền Rèm.

Năm nay, lễ hội đền Rèm được tổ chức trong 4 ngày (9 - 12/3) với nhiều hoạt động như mở đền, rước kiệu từ đình Rèm về đền Rèm, khai hội, tế lễ và các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc... thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm.

THU HIỀN